

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tôi thấy dự thảo Báo cáo đã đánh giá toàn diện các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Riêng đối với công tác an sinh xã hội, trong đó có thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công (NCC) và thân nhân NCC nhiệm kỳ qua được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả, qua đó đã góp phần tích cực nâng mức sống của NCC bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú, giảm tỷ lệ NCC thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm sự công bằng trong việc thực thi chính sách đối với NCC; bản thân NCC cũng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong lĩnh vực đào tạo nghề, công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm hơn, việc tuyên truyền định hướng cho người dân nhận thức đúng về ngành nghề được chú trọng, qua đó tỷ lệ lao động có tay nghề cao tăng, không những đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong nước mà còn tham gia thị trường lao động quốc tế.

Về các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Đảng tiếp tục đề ra các chủ trương, định hướng về đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ giáo viên cơ hữu để đạt được trình độ khu vực và thế giới; lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hành nâng cao tay nghề; đồng thời, phân luồng đào tạo các ngành nghề phù hợp, hạn chế tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Đối với lĩnh vực NCC, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hoạch định chính sách cụ thể hơn để thuận lợi cho việc triển khai tại cơ sở.

Ông Nguyễn Song Toàn, cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Lập, huyện Vũ Thư



Bản thân tôi rất tâm huyết và đã dành thời gian nghiên cứu kỹ dự thảo các Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi xin đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị ở nội dung: Trong mục XV có nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, theo tôi thứ tự các nhiệm vụ nên sắp xếp lại: nhiệm vụ thứ nhất (về công tác xây dựng Đảng) giữ nguyên; nhiệm vụ thứ 2 (về phát triển kinh tế) chuyển sang nhiệm vụ thứ 4; nhiệm vụ thứ 3 (về bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia) chuyển lên nhiệm vụ thứ 2; nhiệm vụ thứ 4 (về giữ gìn bản sắc văn hóa và an sinh xã hội) chuyển xuống vị trí thứ 5; nhiệm vụ thứ 5 (hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật...) chuyển lên nhiệm vụ thứ 3; nhiệm vụ thứ 6 (quản lý đất đai, tài nguyên) giữ nguyên.

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, tôi nhất trí cơ bản giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện hành. Tuy nhiên, tôi xin đề xuất để Đại hội XIII của Đảng xem xét quyết định. Thứ nhất, bổ sung thêm quy định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên 35 năm tuổi đảng, mục tiêu nhằm khép kín các mức tặng thưởng Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ 30 năm tuổi đảng trở lên theo chu kỳ 5 năm như: đảng viên 30, 35, 40, 45, 50, 55... tuổi đảng. Thứ hai, tôi đề xuất nhiệm kỳ của đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hiện nay nên chuyển từ 2,5 năm lên thành 5 năm nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và tạo thuận lợi về nhiều mặt cho các chi bộ trong quá trình hoạt động.

Ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sứ Đông Lâm



Tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá bao quát, toàn diện các mặt chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm qua. Bên cạnh việc nêu bật những thành tựu lớn đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và rút ra 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Một trong những kinh nghiệm tôi thấy rất tâm đắc và sát thực tiễn đó là Đảng ta đã xác định tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế... Tôi nghĩ và tin rằng đây vừa là kinh nghiệm vừa là đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong những năm tới để đất nước phát triển nhanh, bền vững trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

NHÓM PHỎNG VIÊN

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống đã tạo chuyển biến ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ nhờ những giải pháp đồng bộ.



Trung tâm thành phố Thái Bình.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đề ra là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đối với nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy và hoạt động đoàn thể; xây dựng đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, phần đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Đồng chí Phạm Xuân Biền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Để thực hiện

mục tiêu trên, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ,

chuyên viên phụ trách cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bảo đảm sát thực, hiệu quả, phù hợp. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề, giám sát các cấp ủy cơ sở về việc thực hiện các nội dung sau Đại hội như việc xây dựng văn bản, nội dung văn bản, phân công cán bộ cấp ủy... Hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối



Mô hình trồng ổi trên diện tích chuyển đổi của hộ anh Trần Văn Thường, xã Hồng An (Hưng Hà).

làm việc với 2 - 3 cấp ủy cơ sở để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng Đảng và những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Chủ động phân công các đồng chí phụ trách cấp ủy cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở; phân công các thành viên trong Ban Thường vụ và cấp ủy khối hàng tháng trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ của các đơn vị, từ đó chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời đôn đốc cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể và chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được nâng lên.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng với cấp ủy thường xuyên nắm tình hình tư tưởng cán bộ trước, trong và sau Đại hội, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để Nghị quyết đi vào thực tiễn, ngay sau Đại hội, Đảng ủy Sở đã tập trung chỉ đạo tăng cường cán bộ, nguồn lực về cơ sở, trọng tâm là giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và bà con nông dân. Chỉ đạo tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh và chăm sóc lúa mùa với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ vụ mùa và triển khai gieo trồng cây vụ đông. Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, gặp gỡ các hộ, tổ chức, cá nhân có diện tích tích tụ ruộng đất từ 1ha trở lên; rà soát, đánh giá, bổ sung thêm nhiệm vụ mới phát sinh cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phân công cán bộ, đảng viên tăng cường đi cơ sở, phụ trách theo địa bàn huyện, thành phố.

Với những cách làm cụ thể và quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động để tập trung lãnh đạo thực hiện. Chính điều này đã nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối; đồng thời, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới, trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định.

THU THUY



PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

VŨ THƯ

Mục tiêu trường học không khói thuốc

Với mục tiêu xây dựng trường học không khói thuốc, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện Vũ Thư đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp gắn với thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em nói riêng, cộng đồng nói chung.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Quang, Trưởng ban Chỉ đạo PCTHCTL nhà trường cho biết: Trường đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung công tác PCTHCTL gắn với các hoạt động chính khóa, ngoại khóa của trường. Nhà trường phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tới cán bộ, giáo viên, học sinh bằng nhiều hình thức như: phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông về nội dung PCTHCTL; treo biển, tranh, ảnh, pa nô, khẩu hiệu cấm hút thuốc lá, tác hại của thuốc lá trong khuôn viên nhà trường; ký cam kết 100% giáo viên không hút thuốc lá tại trường. Đối cơ sở được giao nhiệm vụ giám sát, phát hiện, báo cáo kịp thời trường hợp học sinh, phụ huynh hút thuốc. Lồng ghép trong các tiết dạy kỹ năng sống, các thầy cô giáo tuyên truyền nội dung PCTHCTL. Nhờ tuyên truyền thường xuyên, liên



Học sinh Trường THCS Minh Quang (Vũ Thư) tham gia hoạt động ngoại khóa truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

tục, Trường không có giáo viên, học sinh, phụ huynh hút thuốc lá tại trường.

Trường THPT Nguyễn Trãi hiện có hơn 100 cán bộ, giáo viên (trong đó có 27 giáo viên nam), 1.899 học sinh, trong đó học sinh nam chiếm 1/3. Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Phó

Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đặc điểm tâm lý của học sinh bậc THPT, nhất là học sinh nam thường dễ bị ảnh hưởng, tác động, làm theo hành vi của bạn bè, người thân, trong đó có hành vi hút thuốc lá. Do đó, việc nâng cao nhận thức cho các em về tác hại của các hoạt

động của trường. Đối với giáo viên, Phòng chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các quy định của ngành, quy chế nhà trường, trong đó tuyệt đối không hút thuốc lá trong giờ lên lớp; khuyến khích giáo viên không hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị chuyên môn phổ biến tới các trường Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chỉ thị số 56 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác PCTHCTL trong ngành Giáo dục... Phát động các trường tổ chức đa dạng hình thức thông tin, truyền thông về PCTHCTL lồng ghép với các hoạt động ngoại khóa. Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện trường học không khói thuốc... Mặc dù vậy, công tác PCTHCTL vẫn còn khó khăn như quỹ thời gian dành cho hoạt động PCTHCTL ít, việc giám sát, phát hiện học sinh hút thuốc lá còn khó, nhiều phụ huynh vẫn hút thuốc lá tác động đến học sinh.

Ông Đỗ Thiện Khuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện sẽ tăng cường phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn, vận động các trường tổ chức nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa sinh động, hấp dẫn để tuyên truyền PCTHCTL. Mục tiêu trước mắt, huyện phấn đấu xây dựng 100% trường học không khói thuốc, từ đó hướng đến mục tiêu xa hơn là xây dựng cộng đồng không khói thuốc, tạo môi trường lành mạnh nâng cao sức khỏe người dân, xây dựng nếp sống văn minh.

QUYNH LIU

Chọn đồ chơi, học liệu cho trẻ mầm non đáp ứng 3 tiêu chí

(chinhphu.vn) Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi.

Theo dự thảo Thông tư, đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non phải nằm trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ ban hành. Nếu không có trong danh mục này, việc lựa chọn đồ chơi, học liệu bắt buộc phải bảo đảm ba tiêu chí: An toàn, thẩm mỹ và đáp ứng việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Đối với đồ chơi tự tạo, phải được làm từ các nguyên liệu bảo đảm vệ sinh, an toàn, không được làm từ nhựa tái chế và hạn chế sử dụng đồ chơi tự làm từ sản phẩm nhựa dùng một lần.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý giáo dục, cha mẹ trẻ về việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong đơn vị mình; có trách nhiệm kiểm tra theo định kỳ các đồ chơi, học liệu đang sử dụng, có biện pháp thay thế, khắc phục nếu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ.

Giữa tháng 11, bắt đầu đếm ngược đến SEA Games 31

(chinhphu.vn) Theo Tổng cục Thể dục thể thao, trong hai ngày 19 và 21/11/2020, sẽ diễn ra Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ 2 để bàn về SEA Games 31 theo hình thức họp trực tuyến.

Tại Hội nghị, Việt Nam sẽ báo cáo cụ thể về công tác tổ chức đại hội, những địa điểm đăng cai các môn, đồng thời công bố 4 môn bổ sung từ đề xuất của các nước trong khu vực, gồm: Jujitsu, thể thao điện tử (e-Sports), 3 môn phối hợp (triathlon), bowling là các môn mà Việt Nam có đủ điều kiện tổ chức và có lực lượng vận động viên tham gia đạt kết quả tốt.

Trước đó, ngày 15/11/2020, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ tổ chức "Lễ đếm ngược SEA Games 31" diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động, như: Công bố bộ nhận diện, logo, linh vật, khẩu hiệu; tổ chức hoạt động rước đuốc và đón nhận lửa, có cửa đại hội; chính thức khởi động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021... SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra từ 21/11 đến 2/12/2021 tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.